

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Số: **6876** /BNN-VPĐP
V/v trả lời kiến nghị của cử tri
tỉnh Hà Tĩnh /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2014

Kính gửi :

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh;
- Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh, xin được trả lời như sau:

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ (Câu số 99):

Đề nghị Chính phủ tiếp tục xem xét để điều chỉnh một số tiêu chí cho phù hợp thực tế (Ngoài 5 tiêu chí đã điều chỉnh tại Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013); điều chỉnh một số nội dung của Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như: ngoài đối tượng là cán bộ, công chức xã và lao động nông thôn như nội dung Đề án, đề nghị bổ sung thêm các đối tượng lao động nông nghiệp và cán bộ, công chức tại các phường, thị trấn mà nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của địa phương; tăng mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho đối tượng 1, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho đối tượng 2; tăng định mức kinh phí cho công tác truyền thông, giám sát, đánh giá công tác dạy nghề hàng năm; có cơ chế đặc thù hỗ trợ lao động nông thôn được vay vốn hỗ trợ sản xuất sau khi học nghề; tăng định mức kinh phí cho công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; xem xét điều chỉnh tài liệu, giáo trình, thời gian bồi dưỡng phù hợp với trình độ và thực tiễn hiện nay.

TRẢ LỜI:

Ngày 30/5/2014, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL về sửa đổi, bổ sung tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa theo hướng phù hợp với điều kiện thực tiễn ở các vùng miền núi, vùng núi cao, hải đảo và xã đặc biệt khó khăn. Hiện nay, các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương đang dự thảo điều chỉnh hướng dẫn các tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 7 về chợ nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin tiếp thu kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh để tổng hợp chung và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh một số tiêu chí cho phù hợp thực tế (ngoài các tiêu chí đã được điều chỉnh tại Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

Sau hơn 4 năm triển khai Đề án đã thu được các kết quả đáng khích lệ, bước đầu góp phần tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho lao động nông thôn. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tiễn triển khai Đề án tại các địa phương cũng nảy sinh một số khó khăn, vướng mắc. Do vậy, hiện nay Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 1956/QĐ-TTg. Ngày 09/7/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 2414/LĐTĐ-BHXH-TCDN gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện Dự thảo Quyết định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thống nhất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung đối tượng lao động nông thôn tại điểm 1 khoản II Điều 1 và chính sách đối với người học tại điểm 1 khoản III Điều 1 của Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh để trả lời kiến nghị của cử tri trong tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- VPQH (Vụ Dân nguyện);
- VPCP (Vụ Tổng hợp);
- VP Bộ (Phòng Tổng hợp);
- Lưu: VT, VPĐP.(15)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Trần Thanh Nam